
 - ๒ - 

 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและรายงานการพิจารณาศกึษาในประเด็นต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex 
Meetings)  มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้  

พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา          
ได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ให้น าเสนอต่อผลการด าเนินการต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า คณะ           
อนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแนวทางการเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ซ่ึงที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนกรอบแนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
ประเด็นในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ๑.๑) ระดับประเทศ โดยการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และการวัดผลและการประเมินผล       
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เร่งรัดแนวทางการด าเนินงานของพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
เร่งรัดแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ๑.๒) ระดับพื้นที่ โดยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดแนวทางการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและวัยเรียน เร่งรัดแนวทางการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เร่งรัดแนวทางการพัฒนาคุณภาพศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ติดตาม
กลไกและกระบวนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดพิจิตร (ร่วมกับคณะ
อนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านการสาธารณสุข) และจะมีการจัดเสวนาในรูปแบบ onsite และ online เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) การแบ่งมอบความรับผิดชอบการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และ         
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ต่อ : ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย         
ให้อนุกรรมาธิการ รวมถึงที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการทุกท่านร่วมกันทบทวนและให้ความเห็น (ร่าง) การแบ่งมอบความรับผิดชอบดังกล่าว 
เพื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการเป็นผู้รวบรวมและด าเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

พิจารณาผลการด าเนินงานและรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
รศ.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้น าเสนอต่อ           

ที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้มีการประชุม ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และ
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยได้มี 
การพิ จารณาเตรียมการและวางแผนการด าเนิ นงานของคณะ               
อนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ มีเป้าหมายและแนวทางในการพิจารณา
ศึกษาและจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้         
๑) เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์      
เพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ๒) เรื่อง การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้สู่อาชีพใหม่ตามความสนใจของผู้ เรียน  ๓) เรื่อง 

ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๕ วันพธุที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕  
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ภาพ – ข่าว โดย ณัฐกานต์ - นพรินทร์ 

ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ๔) เร่ือง แนวทางการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๕) เร่ือง ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ส าหรับอาชีวศึกษา ๖) เรื่อง การพัฒนาองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา และ ๗) เรื่องและ
ประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พิจารณามอบหมาย โดยที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดพื้นที่ในการเดินทางไป
ศึกษาดูงานในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ CVM และศูนย์ Excellent Center และสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ทุกภูมิภาค 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาข้างต้น และการจัดท าบทวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่น าไปสู่การจัดท าสรุปผลการ
พิจารณาศึกษา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะประกอบการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาเร่ืองต่างๆ ต่อไป 

พิจารณาโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อทบทวนนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น าเสนอ

ต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาก าหนดกรอบการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
โดยได้มีการพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการที่ผ่านมา และก าหนดกรอบแนว
ทางการด าเนินงานในช่วงต่อไป ดังนี้๑) การพิจารณาศึกษาและติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อน าไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ ๒) การพิจารณาศึกษา
และติดตามเก่ียวกับการด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เพื่อให้รับทราบ
ข้อมูลรายละเอียดในการด าเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการประกาศใช้แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ และแนวทางการด าเนินการของ สพฐ. ในห้วงระยะเวลาต่อไป เพื่อจัดท ารายงาน         
การพิจารณาศึกษาเสนอต่อวุฒิสภา โดยมีรูปแบบการด าเนินงาน ประกอบด้วย การเชิญบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการแบ่งภารกิจงานให้อนุกรรมาธิการได้รับผิดชอบพิจารณาศึกษาในประเด็นที่มีความถนัดหรือ          
มีองค์ความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ โดยคณะอนุกรรมาธิการมีเป้าหมายในการลงพื้นที่และการจัดเสวนาเพื่อติดตามผลการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว 
จ านวน ๔ คร้ัง ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอยนการด าเนินงานเป็นอย่างไร จะน ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบในโอกาสต่อไป 

พิจารณาร่างรายงานฯ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track ส าหรับผู้ที่มีสมรรถนะสูง 
นายออน  กาจกระโทก  เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดท า
รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยได้ด าเนินการจัดท า
หลักการและเหตุผล ข้อมูลของผู้สูงวัยในปัจจุบันและอนาคต และการจัดการศึกษาให้กับผู้สูงวัยของส านักงาน 
กศน. เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาข้อมูลในเบื้องต้น ซึ่งที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ทั้งในส่วนของชื่อเรื่อง         
ของร่างรายงานฯ ที่ควรใช้ค าว่า “ผู้สูงวัย” โดยเป้าหมายส าคัญจะเป็นการจัดการศึกษาให้กับผู้สูงอายุ         
ทั้งในด้านสุขภาพ การเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรม การเรียนรู้เรื่องสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง
การเรียนรู้ในอาชีพที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาแนวทางการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โดยคณะอนุกรรมาธิการมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง สระบุรี และ

นครสวรรค์ โดยได้ก าหนดวันที่จะลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ได้แก่ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และ         
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยจะมีการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน      
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการจัดท า (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวัน          
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป  

 
 
 
 
 

 
 


